

ด่วนที่สุด  
ที่ กบ ๐๐๒๓.๓/ว ๒๕๖๑



ศาลากลางจังหวัดกระบี่  
๙/๑๐ ถนนอุตรกิจ กบ ๘๑๐๐๐

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินโครงการศึกษาวิเคราะห์การจัดทำรายงานข้อมูลถนนในเขตพื้นที่องค์กรปกครอง  
ท้องถิ่น

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองการบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

อ้างถึง หนังสือจังหวัดกระบี่ ที่ กบ ๐๐๒๓.๓/ว ๒๑๙๑ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๓๖๒๔  
ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดได้แจ้งให้ให้องค์กรปกครองท้องถิ่นทุกแห่งอำนวยความสะดวกแก่ บริษัท อัลตราพีโนม จำกัด ในการเข้าดำเนินการบันทึกข้อมูลถนนในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หน้าเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แล้วให้บันทึกแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด นั้น

จังหวัดกระบี่ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า ได้ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งมีการบันทึกข้อมูลผิดพลาดคลาดเคลื่อน และมีรายละเอียดไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตรวจสอบข้อมูลที่ได้บันทึกแล้ว หากมีข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อน หรือมีการบันทึกข้อมูลรายละเอียดไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ให้ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หน้าเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ([www.dla.go.th](http://www.dla.go.th)) ให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะเปิดระบบเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และให้บันทึกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและดำเนินการด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นางสมศกร ชื่นเงิน)

ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร./โทรสาร ๐๗๕-๖๑๑๘๘๙

ผู้ประสานงาน นายธรรมรัตน์ เม็งบุตร

โทร. ๐๘๓ - ๐๖๓๗๔๕๘



# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๓๗๒๕

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดกระบี่  
07661

๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เลขที่.....

เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินการปรับปรุงข้อมูลถนนในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ ๒ พ.ย. ๒๕๖๑

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

เวลา.....

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๖.๒/ว ๑๓๙๒ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. คู่มือการลงทะเบียนสายทางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑ ชุด  
๒. ข้อมูลที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบและปรับปรุงถนน จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินการออกแบบสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งได้จ้างบริษัท อัลตราฟิโนม จำกัด เป็นที่ปรึกษาการดำเนินโครงการศึกษาวิเคราะห์การจัดทำรายงานข้อมูลถนนในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อจัดทำรายงานสรุปข้อมูลถนนในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ โดยมีแนวทางการดำเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลถนนในเขตพื้นที่ ทั้งข้อมูลจำนวนสายทาง ข้อมูลระยะทาง และข้อมูลวัสดุผิวของพื้นทาง ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หน้าเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ([www.dla.go.th](http://www.dla.go.th)) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการศึกษา วิเคราะห์ ความเป็นไปได้ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านโครงสร้างพื้นฐาน และเตรียมความพร้อมในการจัดทำค่าของบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการจัดทำแผนงานระยะยาว สามารถตอบสนองเชื่อมโยงและสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี รายละเอียดปรากฏตามอ้างถึง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งมีการบันทึกข้อมูลผิดพลาดคลาดเคลื่อน และมีรายละเอียดไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วน และบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตรวจสอบข้อมูลที่ได้บันทึกแล้ว หากมีข้อมูลผิดพลาดคลาดเคลื่อน หรือมีการบันทึกข้อมูลรายละเอียดไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ให้ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หน้าเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ([www.dla.go.th](http://www.dla.go.th)) ให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะเปิดระบบเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และให้บันทึกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายทวี เสริมภักดีกุล)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

ส่วนส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โทร. ๐-๒๒๕๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๑๒ - ๔๑๑๖ โทรสาร ๐-๒๒๕๑-๖๙๓๑

ผู้ประสานงาน นางสาวพิมพ์พลดา น้อยคง ๐๖-๓๓๙๕-๔๑๙๑

## คำอธิบายการดำเนินการปรับปรุงข้อมูลถนนในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑. ศึกษาคู่มือการลงทะเบียน
๒. ตรวจสอบข้อมูลที่ต้องปรับปรุง ประกอบด้วย
  - ๒.๑ ข้อมูลการลงทะเบียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้กรอกข้อมูลสายทางถนนให้สมบูรณ์
  - ๒.๒ ข้อมูลการลงทะเบียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการลงรายการถนนซ้อนทับกัน
  - ๒.๓ ข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลสายทาง
๓. ตรวจสอบข้อมูลการที่ต้องปรับปรุงการกรอกปีที่ซ่อมแซมและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
๔. ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลผ่านลิงค์ <https://arcservinet.merkarot.co.th/.lgrod/>

- หมายเหตุ
๑. ข้อ ๑-๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดาวน์โหลดได้ทาง เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หัวข้อโครงการจัดทำข้อมูลถนนในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น <http://www.dla.go.th/work/roadv๒.pdf>
  ๒. หาก อปท. ต้องการทราบข้อมูลที่เคยบันทึกไว้แล้ว สามารถสอบถามได้ที่จังหวัด (โดยจังหวัดสามารถเปิดดูข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น <http://intranet.dla.go.th>)